



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่น่าเสนอ : มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, mcot, news1005, เนชั่นทีวี, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ทีวีช่อง 3, สปริงนิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, บ้านเมืองออนไลน์, nationweekend, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, thebangkokinsight, เว็บไซต์กระปุก, เวิร์คพอยท์นิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ กล่าวว่ คุม.แต่งตั้งคณะอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สร. เป็นประธาน ส่วนแผนรับคนไทยกลับพร้อมดำเนินการแต่ต้องประสานทางการจีนก่อน กรณีกองทัพเรือส่งคกก.ตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำ 20 คนไปปฏิบัติราชการที่เมืองอู่ฮั่นและเดินทางกลับไทยหมดแล้ว อาจมีการตรวจคัดกรองแล้วไม่มีเชื้อ ทางการเงินจึงให้กลับก่อนโดยเครื่องบินพาณิชย์ ส่วนนักศึกษาไทยที่อยากเดินทางกลับประเทศ ก.การต่างประเทศชี้แจงว่ามีประมาณ 60 คน นอกจากนี้ ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่รับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และบ่่วันนี้ (29ม.ค.) จะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

-ในการประชุมกรม. นายฯ พร้อมด้วย รมว.สร. ย้ำเรื่องไวรัสโคโรนา ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน สร. ซึ่งจะแถลงทุกวัน เวลา 11.00 น. โดยข้อมูลทั้งหมดจะเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ไม่มีการปิดบัง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สร. เผย พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย ซึ่งการพบผู้ป่วยมากแสดงว่าการทำงานของแพทย์มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการระบาดอาจกินเวลา 6 เดือน ส่วนเรื่องค่ารักษาคนจีน ถ้ามีก็จ่าย ถ้าไม่มีเราก็กู้แล

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สร.แถลงว่ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย (5คนมาจากครอบครัวเดียวกัน) ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 14 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย อีก 9 รายนอนรพ. เผ่าระวัง 136 ราย ทั้งหมดติดเชื้อจากนอกประเทศ และยังไม่มีพบการแพร่ระบาดในไทย ได้ยกระดับระบบคัดกรองสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยผู้โดยสารทุกคนทุกเที่ยวบินจากจีน จะผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนทุกราย เพิ่มจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเชื่อมก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร ระดมเจ้าหน้าที่ 5,000 คน ไปช่วยที่สนามบิน แนะนำประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำการป้องกันโดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ คนที่มีอาการป่วยควรหยุดพัก ซึ่งถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก

-กรมอนามัยเตือนประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มคนหนาแน่น หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ให้หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หากไม่สะดวกให้ใช้เจลล้างมือทั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม พร้อมสวมหน้ากากอนามัย

-กรมวิทย์ฯ เผย ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ูผลภายใน 3 ชม.

-นพ.สจ.มุกดาหาร เผยว่ ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียว

-ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษชาติ นักเทคนิคการแพทย์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มั่นใจว่ เชื้อมาจากค้างคาว ยังไม่มียารักษา แต่หากร่างกายแข็งแรงจะสร้างภูมิคุ้มกัน กำจัดเชื้อและหายไปเอง

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำให้รับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เหมือนตอนไข้หวัด 2009 ระบาด ใส่ใจการป้องกันตนเอง ใช้หน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อยๆ ไทยมีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดทั่วโลกเมื่อ 10 ปีก่อนมากพอ น่าจะทำให้การระบาดและความสูญเสียครั้งนี้น้อยลง

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำว่ การล้างมือจะช่วยป้องกันโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ ควรล้างทุกครั้งหลังอาการไอหรือจาม ก่อนรับประทานอาหาร หลังสัมผัสกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ถ้าไม่สามารถล้างได้ให้ใช้แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด ไม่ใช้มือปิดปากเวลาไอหรือจาม ควรใช้ต้นแขนหรือใช้เสื่อผ้าตนเองปิดปากจมูก

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาตรการของหน่วยงานต่างๆ

-ขณะนี้ นักศึกษาอาชีวศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพที่จีน 89 คน และครู 9 คน รวม 98 คน ในจำนวนนี้อยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรืออุ๋อัน 8 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มีกำหนดเดินทางกลับวันที่ 20 ก.ค. ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้ง 8 คนมีความประสงค์จะกลับประเทศไทย

-รวม.ต่างประเทศ เผย การเตรียมอพยพคนไทยออกจากเมืองอุ๋อันมี 64 คนซึ่งยังแข็งแรงดี แต่ทางการจีนยังสั่งปิดประเทศและรับปากว่าจะดูแลคนไทยและชาวต่างชาติในเมืองอุ๋อันอย่างดีที่สุด รัฐบาลไทยได้จัดจิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางติดต่อกับคนไทยในเมืองอุ๋อันผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ WeChat

-รวม.ยุทธธรรม สั่งดูแลควบคุมนักท่องเที่ยวชาวจีน 14 ราย ที่เข้ามาช่วงเดือนม.ค. ผลการตรวจไม่พบมีอาการติดเชื้อ ได้เรียกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำทุกแห่งวันที่ 30-31 ม.ค.เพื่อรับฟังวิธีการป้องกันเชื้ออย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ

-รวม.พาณิชย์ เผย จีนต้องการนำเข้าหน้ากากอนามัย-ถุงมือจากไทยเพิ่ม ขณะที่ปริมาณสต็อกหน้ากากอนามัยในประเทศไทยยังมีเพียงพอ

-ศูนย์โรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสูงสุด 100% เปิดห้องความดันลบเพิ่ม 6 ห้อง กักตัวผู้ต้องสงสัย 14 วัน เตือนผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวความเสี่ยง 30% ป่วยเสียชีวิต

-จุฬาฯ ประกาศให้ร. นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใด ๆ สามารถหยุดเรียนหรือหยุดงานได้ 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ

-การบินไทยและไทยสมายล์ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ รับผิดชอบออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และใช้มาตรการขั้นสูงสุด Deep cleaning อบอุ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อ 45 นาที ทุกเที่ยวบินไป-กลับจีน 16 เที่ยวบินต่อวัน

-นายเกรียงไกร เอียรานุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการส่งออกและท่องเที่ยวของไทย คาดว่าไตรมาส 1 ไทยสูญเสียรายได้รวม 1 แสนล้านบาท

-ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ เผย จีนยกเลิกเที่ยวบินตรงลงกระบี่ 32 เที่ยวบิน จาก 17 เมือง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ทำให้นักท่องเที่ยวลดจาก 800 คนเหลือ 200 คน

แชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ (เว็บไซต์คมชัดลึก, bangkokbiznews, twitter, เฟซบุ๊ก)

-รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ขณะนี้รับตัวคนไข้จีน 3 ราย ตามมาตรการเฝ้าระวังและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะยืนยันผลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ลงชื่อ รศ.นพ.วิทยา โชคชัยไพศาล ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (เว็บไซต์77kaoded)

-รศ.ไพฑูริย์ ดวงจันทร์ ระบุว่า ชาวหลวงการติดเชื้อทางสายตาได้โดยการมอง ทำให้ประชาชนแตกตื่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ก.ดิจิทัล แชร์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า เชื้อไม่สามารถติดต่อได้จากการมองตา แต่ติดต่อเมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจามแล้วมีละอองออกมาตกตามสถานที่หรือวัตถุต่างๆ หากมือไปสัมผัสแล้วนำมาจับหน้าหรืออาหารเข้าปาก หรือถูกคนอื่นจามใส่หน้าระยะใกล้ อาการของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ หากมีประวัติการเดินทางไปเมืองอุ๋อันขอให้เข้ารับการรักษาโดยด่วน

-โลกออนไลน์ยกย่อง นพ.โรม บัวทอง ผู้ที่ทำงานตรวจคนเข้า-ออกประเทศภายในสนามบิน 53 ไฟลท์รอด โดยแชร์มาจากเฟซบุ๊ก Orabelle Ying Ying

-นักศึกษาไทยในอุ๋อัน โพสต์ข้อความว่า สถานการณ์ดีขึ้น ได้รับการประสานงานกับสถานทูตไทยเป็นระบบ มีการรวบรวมรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ และมหาวิทยาลัยได้เปิดมินิมาร์ทและร้านอาหารเล็กสำหรับผู้ที่พักอาศัยเขตมหาวิทยาลัย ข่าวอัตราการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นบนทอนความรู้สึก ส่วนข่าวปลอมต่างๆ ทำให้เกิดความหวาดกลัว และเป็นกำลังใจให้ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนผ่านอุปสรรคนี้ไปโดยเร็ว

-มีการแชร์ข้อความในโลกโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กและไลน์ ระบุว่าผู้ติดเชื้อรักษาที่ รพ. ป.แพทย์ 1 จ.นครราชสีมา ทาง รพ.ได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกแก้ไขข่าวลือว่าไม่เป็นความจริง

-ชาวบ้าน ต.โคต อ.เมือง จ.ชลบุรี กังวลเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาเนื่องจากที่บ้านมีค่างกว่า 1,000 ตัวมาอาศัยอยู่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการ

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ชื่อ nat.sasitorn ทวิตข้อความ อยากให้สธ.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันได้, วิธีใส่ที่ถูกต้อง, แอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อได้ต้อง 75 % หรือไม่ และหากนำมาแบ่งขวดเล็กประสิทธิภาพจะลดลงหรือไม่

ประเด็นที่วางติงมาตรการรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว -นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุ ในการประชุมส.ส.วันที่ 29 ม.ค. ฝ่ายค้านจะยื่นกระทู้สดถามนายกฯ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กรณีการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเห็นว่านายฯ ควรจะบัญชาการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเหมือนการระบาดของโรคซาร์ส นอกจากนี้ จะเสนอญัตติด้วยปากเปล่าขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาจำนวน 25 คน

-ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษก พท. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลสหรัฐ ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ส่งเครื่องบินไปคนกลับประเทศ แต่นายฯ บอกรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้เครื่องบินประเทศอื่นไปรับคนออกจากเมืองอู่ฮั่น และเห็นว่า นายฯ ไม่ใช่ผู้นำที่ดีในภาวะวิกฤติ เพราะตัดสินใจช้า ปัดความรับผิดชอบ ปกปิดความจริง และไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน,ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
-WHO ยอมรับความผิดพลาดจากการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่การปรับแก้ไขดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นวิกฤติระดับโลก

-WHO ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการประเมินช่วงเวลาฟักตัวของเชื้อโรค ต่ำสุด 2 วัน และสูงสุด 10 วัน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่านี้ ทั้งนี้เกือบ 100% ของผู้ป่วยที่พบนอกจีน มาเก๊า ฮองกง และได้หวัน มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น กำลังตรวจสอบสถานการณ์ในเวียดนามซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 คน และมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นการแพร่เชื้อระหว่างคนสูคน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ว่าการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะฟักตัว และยังไม่มีการประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ แต่ยืนยันว่าสถานการณ์ในจีนอยู่ในขั้นวิกฤติ

-เที่ยวบินโดยสารเช่าเหมาลำโดยรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่น เป็น 2 ประเทศแรกที่ได้รับอนุญาตจากจีนให้อพยพพลเมืองออกจากเมืองอู่ฮั่น โดยสหรัฐนำพลเมือง 240 คนเดินทางกลับ ขณะที่เครื่องบินของญี่ปุ่นรับชาวญี่ปุ่น 206 คนกลับถึงญี่ปุ่นแล้ว โดยการอพยพชาวญี่ปุ่นออกจากเมืองอู่ฮั่นครั้งนี้มีเงื่อนไขหลายข้อ ตั้งแต่การลำเลียงยาและเวชภัณฑ์จำนวนหนึ่ง รวมถึงหน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์ 50,000 คู่ และแว่นตาทางการแพทย์ 8,000 อัน ไปมอบให้กับจีน โดยในเครื่องบินมีแพทย์เดินทางไปด้วย 4 คนเพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนออกเดินทางกลับ และเมื่อกลับมาถึงจะให้ทั้ง 206 คนพักอยู่ที่บ้านของตนเอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่สาธารณะจนกว่าแพทย์จะแจ้งผลการตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่ แต่หากในระหว่างนี้มีอาการป่วยขอให้มาพบแพทย์

-คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติในกรุงปักกิ่ง ยืนยันว่า ตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนาน ในเมืองอู่ฮั่น คือแหล่งเพาะเชื้อไวรัสชนิดนี้จริง อ้างอิงจากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 33 รายการ จากทั้งหมด 585 รายการ มีการพบกรดนิวคลีอิกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

-เดวิด ฟิสแมน อาจารย์ม.โทรอนโต คาดการณ์ว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่น่าจะทำให้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนเป็นอย่างต่ำ และอาจกินระยะเวลาหลายเดือนกว่าการระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดลง

-สหรัฐยังไม่พบว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์

-หลายชาติต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน อาทิ ฟิลิปปินส์ ดอกริวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน, มาเลเซียระงับอกริวีซ่าให้กับพลเมืองจีนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในมณฑลหูเป่ย์ นอกจากนี้ ยังเตือนประชาชนระวังข่าวปลอม มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 1 แสนริงกิต (ราว 753,630.28 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ, คาซัคสถาน ควบคุมการอกริวีซ่าให้ชาวจีนอย่างเข้มงวด โดยต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้น, เกาหลีเหนือใช้มาตรการกักโรครอดูอาการชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาจากจีน 1 เดือน, รัสเซียสั่งปิดพรมแดนภูมิภาคตะวันออกไกลที่ติดกับจีน, ส่วนชาวเกาหลีใต้กว่า 5 แสนคน ร่วมลงนามขอให้สั่งห้ามชาวจีนทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก รวมทั้งเฟซบุ๊ก แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สั่งควบคุมการเดินทางของพนักงานไปยังจีนอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และศรีลังกา เตรียมหาทางส่งเครื่องบินไปอพยพพลเมืองของตนกลับประเทศโดยเร็ว นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ และแคนาดา ยังยกระดับคำแนะนำให้พลเมืองของตนอย่าเดินทางเยือนทุกพื้นที่ของจีนด้วย

-ญี่ปุ่น แถลงพบชายชาวญี่ปุ่นวัย 60 ปี ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน แต่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้ว สาเหตุน่าจะมาจากขบวนรถนักท่องเที่ยวจีน 2 กลุ่มจากเมืองอู่ฮั่น ท่องเที่ยวในเมืองนาราเมื่อต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

-คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น มีมติให้ขึ้นบัญชีโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดเชื้อตามกฎหมาย ให้อำนาจบังคับผู้ติดเชื้อเข้ารักษาตัวในรพ. สั่งให้หยุดงาน และบังคับตรวจโรคตามสนามบินและท่าเรือ โดยรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

-เยอรมนี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ติดเชื้อจากคนสูคนเป็นรายแรกของประเทศ และเป็นรายแรกในยุโรป

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

-จีนรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 132 ราย ผู้ติดเชื้อ 5,494 ราย ขณะที่รายงานพบผู้ติดเชื้อนอกจีน อย่างน้อย 14 ประเทศ แยกเป็น ไทยและฮ่องกง 8 คน สหรัฐ ออสเตรเลีย ได้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า 5 คน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย 4 คน ฝรั่งเศส 3 คน เวียดนามและแคนาดา 2 คน ที่เหลือประเทศละ 1 คน ได้แก่ เยอรมนี ศรีลังกา เนปาลและกัมพูชา ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนอกพรมแดนจีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดมากกว่ายอดผู้ติดเชื้อโรคซาร์ส ในเวลา 9 เดือน จำนวน 5,327 คนในจีน เมื่อปี 2546 มีผู้เสียชีวิต 349 คน</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-กล่าวว่า เพจ “หมึกซึม” ตาหนีผู้ที่ปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่กับการรับมือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก 12 ชม. ต้องเป็นด่านแรกมีโอกาสติดเชื้อก่อนคนอื่น ความเครียดคือเครื่องสแกนที่มีขีดจำกัด เนื่องจากเชื่อมีเวลาพักตัว 2-7 วัน ผู้โดยสารที่ไม่มีไข้ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือ และการสื่อสารทำได้ยากเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews</p> <p>-กล่าวว่า แม้การออกมามีบทบาทของนายกฯ จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลขึ้นมาบ้าง แต่สถานการณ์ที่ทุกคนเห็นข่าวสารจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องรับมือ ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ สธ. เพื่อนำเสนอข่าวในทิศทางเดียวกัน หลังเกิดข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวนมาก โดยตั้งวอร์รูมกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแถลงข่าววันละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอในการชี้แจงโซเชียลได้ทัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ, มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, ข่าวสด คอลัมน์รู้ไปไม่ผิด</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และวิธีป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-กล่าวว่า คำสั่งตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลจีนที่มีผลรวดเร็วฉับไวอาจทำให้คิดไปว่าระบบสั่งการแบบเด็ดขาดมีส่วนช่วยให้ควบคุมเชื้อได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยที่มีประชากรน้อยกว่ามาก มีระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมและมีระบบการบริหารประเทศต่างกัน ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งเด็ดขาด เพียงแต่รัฐบาลบริหารจัดการให้เป็นและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นก็จะผ่านสถานการณ์ไปได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์จับกระแส</p> <p>-กล่าวว่า สิ่งที่น่ากลัวกว่าไวรัส คือไวรัสที่แพร่ต่อๆ กันไป ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนก ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ด้าน นพ.ยง ภูวรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ถือเป็นโอกาสที่ ก.การอุดมศึกษาฯ และ สธ. จะร่วมกันวิจัยหาคำตอบเกี่ยวกับโรคนี้อื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ฐานโซเชียล</p> <p>-เสนอว่า สิ่งที่น่ากังวลในวงการท่องเที่ยวอยากเห็น คือ รายงานจากรัฐบาลที่ออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกชนใช้อ้างอิงในการตอบคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันข่าวปลอม ส่วนกรณีที่ รมว.สธ.โพสต์เรื่องการตั้งจุดตรวจหลังยกเลิกเที่ยวบินด้วยคำไม่เหมาะสม ยิ่งทำให้หมดศรัทธา เพราะข้อเท็จจริงคือ นักท่องเที่ยวจีนจากเมืองอื่นมาเที่ยวเมืองไทยร่วม 7 พันคน ซึ่งถ้าตักค้ำและเจ็บป่วยแล้วไม่ไปพร.จะไม่สามารถรู้ได้ เพราะอาจมีการไปพักห้องพักรักษาโรคในคอนโดมิเนียม แอร์บีเอ็นบี ที่ไม่มีการลงทะเบียนกรอกประวัติ (ร.ร.3) ส่งให้ ตม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ คนในข่าว</p> <p>-เสนอว่า วิกฤติโคโรนาในประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรองนายกฯ ที่กำกับดูแล ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยว เหมือนจะไม่ใส่ใจ หรือมองว่าเชื้อโคโรนาไม่น่าเป็นห่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ว่าอาจจะต้องรอนจนถึงปลายเดือน ก.ย. หรืออย่างเร็วที่สุดคือเดือน ส.ค.จึงจะหยุดระบาด และยังไม่พบหลักฐานการติดต่อกันจากคนสู่คน ทั้งนี้คาดว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีระยะฟักตัวประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่ผู้รับเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย และผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้คำนวณหาจำนวนคนเฉลี่ยที่ผู้ป่วย 1 คนจะสามารถแพร่เชื้อให้ได้ พบว่าอยู่ระหว่าง 1.4-3.8 ส่วนมาตรการกักกันโรคและคัดแยกผู้ป่วย การส่งเสริมให้ประชาชนหมั่นล้างมือและสวมใส่ หน้ากากอนามัยอย่างเป็นระบบ อาจช่วยลดค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ และหากตัวเลขลดเหลือต่ำกว่า 1 การแพร่ระบาดของไวรัสก็จะสิ้นสุดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาในไทยระบาดแบบใช้หัตถ์ใหญ่ 2009 ขอย่าตื่นตระหนก แนะนำเตรียมตัวรับมือเหมือนตอนไข้หวัด 2009 ระบาด ใส่ใจการป้องกันตนเอง ใช้หน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า ถ้ามองในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่เกินไปกว่าการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยมีประสบการณ์มากเพียงพอ น่าจะทำให้การระบาดและความสูญเสียน้อยกว่าปี 2009</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนาเกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง โดยผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาฯ ระบุ การระบาดของโรคกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น อัตราการตายราว 3% ความเสี่ยงมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจและสัมผัส สารคัดหลั่งของร่างกาย การป้องกันตามที่ WHO แนะนำ คือ ใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันส่วนใหญ่หายได้เอง นอกจากคนที่มีความเสี่ยง รพ.ได้เตรียมห้องความดันลบไว้ 4 ห้อง เพื่อรองรับสถานการณ์ หากผู้ป่วยมากขึ้น สามารถเปิดเพิ่มอย่างน้อยอีก 6 ห้อง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า ก.การท่องเที่ยวฯ ได้เชิญเอกชนท่องเที่ยว และหน่วยงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันแบบเร่งด่วน โดยประสานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาให้ความรู้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอว่า ประเทศไทยขณะนี้ปัญหาใหญ่หลายเรื่อง ทั้งไวรัสโคโรนาฝุ่น PM 2.5 ภัยแล้ง และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ยังล่าช้า เห็นว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ความศรัทธาเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสุขภาพได้โดยเร็ว ที่สำคัญต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้สาธารณชนตื่นตัวและตระหนัก รวมทั้งวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ขณะเดียวกัน ก็ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสจะแพร่เชื้อเพื่อลดความเสี่ยง ทุกภาคส่วนจะได้มั่นใจ เศรษฐกิจไทยจะถูกกระทบน้อยที่สุด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p> <p>-กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยเพิ่มหลายพันคน จึงจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุด และเห็นด้วยที่เตรียมพร้อมอพยพคนไทยกลับบ้าน นอกจากนี้ ควรรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เชื่อตามสื่อโซเชียล เชื่อใจในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประสบการณ์ยากๆ มาก ทั้งซาร์ส, เมอร์ส และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.เคร่งครัด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมโลก, คมชัดลึก คอลัมน์ อ้อด เทอร์โบ, สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผืน</p> <p>-กล่าวถึงกำเนิดโรคไวรัสซาร์สเมื่อ 17 ปีก่อนว่า เป็นสัญญาณเตือนเรื่องการบริโภคสัตว์ป่าเป็นอาหาร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสล่าสุดในจีนสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการกินสัตว์ป่ายังคงมีอยู่กว้างขวางและเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน แม้ทางการจีนได้สั่งห้ามชั่วคราวการซื้อขายสัตว์ป่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่ายากที่จะยับยั้งเพราะความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจการขายเนื้อสัตว์ป่าให้เติบโตไปทั่วโลก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า</p> <p>-กล่าวว่า ขอให้กำลังใจรัฐบาล การออกแถลงการณ์ของนายกา ยั่วว่า การคัดกรองและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจะเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ เป็นระดับ 3 ปัญหาไวรัสที่เกิดช่วงสั้นๆ แต่ผลกระทบและความเสียหายทางเศรษฐกิจขยายวงกว้างและยาวนาน คาดหวังว่ารัฐบาล หน่วยงานเกี่ยวข้องและภาคเอกชนจะร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่ให้ต่อเนื่องไปถึงสงกรานต์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน</p> <p>-นำเสนอเรื่องราวในทวิตเตอร์ที่ชื่นชมความสามารถของ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษชาติ นักเทคนิคการแพทย์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ผู้ถอดรหัสเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนจีนเปิดเผยรหัส 2 วัน ขณะเดียวกัน ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมร่วม 3 กระทรวงวางแนวทางป้องกันโรคระบาด โดย รมว.สธ. ระบุว่าในการประชุม ครม. จะเสนอแต่งตั้งคณะอำนวยการระดับชาติเกี่ยวกับโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้นายกฯ เห็นชอบ/สั่งการให้คำสั่งทันต่อสถานการณ์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงในการระบาดอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายของประชากรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เสรีและสะดวกมากขึ้น จากการคมนาคมขนส่ง โอกาสที่ไทยจะเผชิญโรคติดต่ออุบัติซ้ำ โรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงมีความเป็นไปได้สูง จึงควรรับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบตัว</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก รายงานพิเศษ</p> <p>-กล่าวถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่หลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยการกินยาลดไข้ เช่น กรณีนางจินแอนกียาลดไข้ระหว่างเดินทางไปฝรั่งเศส แล้วเขียนไว้ในสื่อออนไลน์ หรือนักธุรกิจชายได้หวั่นกินยาลดไข้เพื่อขึ้นเครื่องกลับประเทศ จนโดน จนท.สั่งปรับเงินประมาณ 3 แสนบาท และอยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษจำคุก ทั้งนี้ ในประเทศไทยมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หากผู้ใดปกปิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะการไม่ไปแจ้งให้ จนท.ด้านสาธารณสุขทราบ มีโทษปรับ 2 หมื่น-5 แสนบาท และมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือน - 2 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนปนข่าว</p> <p>-กล่าวถึงประวัติการทำงานของ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และได้สั่งให้เตรียมยาต้านไวรัส HIV เอาไว้ในช่วงที่ยังไม่มีผลวิจัยแน่ชัด หลังสำนักข่าวจีนและฮ่องกงต่างรายงานว่าใช้แล้วอาการดีขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันบูรพาภิวัฒน์ ภาควิชาสมาชิกราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ขณะนี้ไทยควรให้กำลังใจประเทศจีนในฐานะมิตรประเทศ แสดงออกถึงความห่วงใย กระทรวงสาธารณสุขน่าจะประชุมกันว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง เช่น ส่งหน้ากากไปให้ด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ จับอณูหภูมิโลก</p> <p>-กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของไวรัสที่ประเทศต่างๆ เตรียมเที่ยวบินเพื่ออพยพพลเมืองของตนเองออกจากผู้อื่น เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย รวมถึงไทย ได้เตรียมเที่ยวบินต่างๆ รวมถึงเครื่องบินลำเลียง ซี-130 ของกองทัพอากาศสำหรับอพยพประชาชนไทยกลับไทยหากได้รับคำสั่งทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นยังไม่คลี่คลาย รัฐบาลต้องเผชิญกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีสถานการณ์เปราะบาง ชาวลงข่าวลือยากควบคุม อาจเกิดความเข้าใจสับสนและนำไปสู่ความโกลาหล กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอว่า เอเอฟพีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไวรัสโคโรนาระบาดอาจกินเวลาหลายเดือน และน่าจะมีผู้ติดเชื้อนับหมื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ชาวปนคน คนปนข่าว</p> <p>-กล่าวถึงกรณีข่าวปลอมจำนวนมากเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงคลิปต่างๆ ในจีนสั่งใช้กฎหมายสูงสุดให้ จนท. ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสฯ วิสามัญประชาชนผู้ขัดขืนได้ ส่วนประเทศไทย การสร้างข่าวปลอมตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2) มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ TV บ้านเท็ง</p> <p>-กล่าวว่า คนไทยเริ่มต้นตัวหนักหลังการแถลงจาก สธ. ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสแล้ว 8 ราย อยากให้สื่อโทรทัศน์ทุกช่องร่วมตระหนักอย่างเข้มข้น สืบเสาะข้อมูลมากระตุ้นเตือนผู้ชมทั่วประเทศ ทั้งการป้องกันและสอดส่องถึงคนใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ชักธงรบ</p> <p>-กล่าวว่า เมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ทุกครั้งผู้คนมักเกิดอาการตื่นตูม นายกฯ ถูกค่อนข้างว่าไม่ประชุม ครม. รับมือโรคนี้ทันทีแต่ยังไม่เท่า นายอนุทิน รมว.สธ. ที่ถูกทักว่าแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยท่าที่ไม่ร้อนใจ และพูดทิ้งท้ายว่า ขึ้นแสดงออกไป ลูกน้องที่ทำงานก็จะแตกตื่นวุ่นวาย ได้ฟังคำพูดตรงที่ปากกับใจตรงกันก็ขึ้นใจ บางสถานการณ์คำพูดประคองสถานการณ์ก็ไม่ช่วยอะไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ยาใหญ่การเมือง</p> <p>-กล่าวถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ว่าแทบไม่ได้พักผ่อน รุดเยี่ยมดูอาการผู้ที่เข้ารับรักษาตัวที่ รพ. ตรวจสอบจุดคัดกรองแม่ตัวเองจะเจ็บป่วยต้องให้น้ำเกลือ แต่ยังไม่ถอดสายน้ำเกลือมาทำงาน ต้องให้กำลังใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้ กล้าเสีย</p> <p>-กล่าวว่า รัฐบาลไทยดูเหมือนจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนับแต่เกิดปัญหา โดยเฉพาะการคัดกรองนักท่องเที่ยวจีนทุกคนทุกด่าน โดยมี สธ. เป็นเจ้าภาพ และมีการประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกำหนดมาตรการ แต่รัฐบาลไม่คิดตั้งวอร์รูมเป็นทางการเพื่อรวมศูนย์การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพ ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ผู้จัดการออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำคณะเข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์นิตรรศการรวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 โดยนายกฯ ได้ทดสอบแอปพลิเคชันวัดค่ามาตรฐานฝุ่นละออง รวมถึงแนะนำการลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง และเชิญชวนสวมหน้ากากอนามัย พร้อมย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จากนั้นได้สาธิตการสวมหน้ากากทั้งแบบธรรมดา และ N 95 ที่ถูกวิธี และขอให้ควบคุมราคาหน้ากากอนามัยให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สธ. ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิด เผื่อระงับร่วมกับ รพ. ในเขตกทม. ที่ตรวจพบค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. สูงกว่า 25 มคก./ลบ.ม. ให้รายงานจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยเผื่อระงับใน 4 กลุ่มโรค คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจขาดเลือด โรคผิวหนัง และโรคตาอักเสบ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศที่แอปฯ Air4Thai งดการใช้รถยนต์ควันดำลดการเผาขยะ/เผาป่า รวมถึงจัดบ้าน/ห้องสะอาดปลอดฝุ่น ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด สำหรับกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 ต้องออกไปยังพื้นที่เสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม. และปริมณฑล มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ</p> <p>-สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับวิกฤติสีแดง 7 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 189 มคก./ลบ.ม. ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ 141 มคก./ลบ.ม. ต.พระบาท อ.เมือง 135 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะอ.แม่เมาะ 118 มคก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 146 มคก./ลบ.ม. ต.โนเวียง อ.เมือง จ.น่าน 111 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 103 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่สีส้ม 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 67 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า กำลังรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดควันและฝุ่น PM2.5 และประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งอำนาจการตัดสินใจเป็นของผู้ว่าฯ ภายใต้การให้คำแนะนำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ประชุมให้อำนาจผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้มาตรการเข้มข้นในเรื่องใด เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษของอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ขณะนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่</p> <p>-จ.พะเยา นพ.ปรีศนี อารีรัตน์ รอง ผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ รพ.เชียงคำ กล่าวว่า รพ. ได้เชื่อมข้อมูลกับ สสจ.พะเยา ล่าสุดพบว่าค่าฝุ่น PM2.5 เกิน 100 มคก./ลบ.ม. ได้จัดเตรียมเครื่องฟอกอากาศประมาณ 4-5 ตัว เพื่อติดตั้งในจุดให้บริการผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุ่มังเกษตร ผบก.จร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์แจกจ่ายหน้ากากอนามัยรวม 600 ชิ้น ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง 1 ถ.วิภาวดีรังสิต พร้อมให้ความรู้ในเรื่องปัญหาหมอกพิษฝุ่น PM2.5 รวมทั้งวิธีจะช่วยลดปัญหาหมอกพิษ เช่น จอดรถไม่ติดเครื่องยนต์ หรือการนำรถยนต์ตรวจสภาพ</p>	
<p>กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้น, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ ก.สาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 (เฉพาะกัญชง) เป็นการเปลี่ยนกัญชงให้พ้นจากพืชยาเสพติด และแก้ไขกฎกระทรวงเดิมที่มีความเข้มงวด สาระสำคัญคือ จะมีการอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ อนุญาตให้ผลิต จำหน่าย ครอบครอง ส่งออกกัญชง จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันยังอนุญาตให้ภาคครัวเรือนสามารถปลูกกัญชงได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาต และปลูกในสายพันธุ์ที่รัฐกำหนดให้ตามการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ thaibublica, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กนกวรรณ วิชาวัลย์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ไปพัฒนาหลักสูตร "กัญชาและกัญชงศึกษา" เพื่อใช้เป็นยารักษาโรคระหว่าง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด ศธ. และ นางรักขณา ตัณฑุฑฒา รองปลัด ศธ. สำหรับจัดการเรียนการสอนใน กศน. เพื่อให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยารักษาโรค ด้าน นพ.สุขุม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ศธ. จะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของ กศน. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงในการรักษาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษาและ ประชาชน</p>	
<p>โครงการ TO BE NUMBER ONE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูคา มยว จ.พะเยา โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ศธ. เป็นผู้นำในการเข้าเฝ้าและกราบทูลรายงาน</p>	
<p>สวัสดิการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างมาตรฐานระบบสวัสดิการให้เท่าเทียมกัน ได้ปรับปรุงระเบียบโดยให้ อสม. ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. ยังคงเรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนดจากส่วนราชการ โดยให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินเรียกเก็บ 50% เมื่อเข้าพักรักษาตัวใน รพ. สังกัด ศธ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ยังจัดตั้งสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย ขณะนี้มี อสม. เป็นสมาชิกกว่า 315,000 ราย</p>	
<p>มาตรการผักผลไม้ปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี และยืนยันว่า สธ.จะเดินหน้าแบน 3 สารพิษ ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเสต ให้หมดออกไปจากประเทศไทย และปี 2563 คนไทยต้องได้บริโภคอาหารที่ปราศจากสารพิษ โดย อย. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ 3 ข้อ ได้แก่ 1.การตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรในการแสดงฉลากของผักและผลไม้ ณ ด้านอาหารและยา 2.ตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรและการแสดงฉลากของผักและผลไม้รวมถึงกระบวนการบรรจุ และ 3. ตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรในผักและผลไม้ ณ สถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	-
<p>ภัยจากยานอนหลับ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ผลข้างเคียงจะทำให้เชื่องซึม สับสน อ่อนเพลีย พูดไม่ชัด เดินโซเซ เคลื่อนไหวช้า หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดอาการดื้อยาและติดยา เมื่อหยุดใช้จะมีอาการขาดยาอย่างรุนแรงจะทำให้ชัก การนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา แทนยาเสพติดบางชนิด จะทำให้เกิดอันตราย ต้องใช้เมื่อจำเป็นและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า เมื่อมีอาการนอนไม่หลับ การรับประทานยานอนหลับเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสมองส่วนอื่น ควรปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อแก้ปัญหาอนไม่หลับ</p>	-
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ได้แก่ ศ.ดร.รอล์ฟ เอฟ ดับเบิลยู บาร์เทนชลาเกอร์ รับรางวัลสาขาการแพทย์ จากการพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบบี และ นพ.เดวิด เมบี สาขาการสาธารณสุข ที่ค้นพบสาเหตุภาวะตาบอดจากโรคติดเชื้อดวงตา เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พร้อมทั้งชื่นชมนโยบายด้านสาธารณสุขของไทย</p>	-
<p>สปสช.ตรวจสอบเวชระเบียน รพ.เขต 7 สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพร โพธิ์นาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสังกัดสธ. ในพื้นที่เขตฯ 7 พบว่า มีหลายรพ.ที่มีความผิดพลาดในการส่งเบิกขดเคยค่าบริการจาก สปสช. จึงส่งผลต่อสภาพคล่องของรพ. ดังนั้น ผู้ให้รหัสโรคและหัตถการควรมีอย่างน้อย 2 คน และหน่วยบริการควรมีการตรวจสอบเวชระเบียนและข้อมูลทั้งระบบภายใน และมีการตรวจสอบจากกรรมการภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	-
<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ปี 2562 มีกระแข่าวคนไทยฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จนผิดปกติ ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สิน องค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 10 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยระบุว่า มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุก ๆ 40 วินาที และการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นอายุ 15-29 ปี มากที่สุด รองลงมาจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ รายงานการจัดอันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลก ปี 2562 โดย World Population Review พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอันดับ 32 ของโลกเฉลี่ย 14.4 คนต่อประชากร 1 แสนคน จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข รัฐไม่สามารถป้องกันปัญหาได้หากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือ</p>	-
<p>แร่ใยหิน สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้จัดการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อ 20 ธ.ค. 2562 มีการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการที่ทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอใหม่ให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ในการผลิตกระเบื้องแผ่นเรียบ/กระเบื้องยางปูพื้น ภายในปี 2565 และยกเลิกการใช้แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ในการผลิตผ้าเบรก/คลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน-กระเบื้องมุงหลังคา ภายในปี 2568 ด้วยมาตรการ 1) ให้หน่วยงานภาครัฐพยายามออกมาตรการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินเพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบต้นทางในการผลิตถูกนำเข้ามามาก 2) ต้องสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการรื้อถอน-กำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน 3) ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยพัฒนา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินให้หาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก แข็งแรงและปลอดภัย และ 4) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย	
<p>ไฟไหม้ห้องเก็บเอกสาร รพ.ศรีธัญญา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองนนทบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ ตึกอโศก รพ.ศรีธัญญา เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยเพลิงไหม้ในห้องเก็บเอกสาร อุปกรณ์เครื่องมือและเตียงคนไข้เก่า เบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประหยัด บุญพอ ผอ.ร.ร.อนุบาลเหนือเขมรราช อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี ประกาศหยุดเรียนวันที่ 28-29 ม.ค. 2563 หลังพบนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 124 คน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสนามเด็กเล่น ซึ่งสสจ.อุบลราชธานีได้เข้ามาตรวจสอบและขอให้หยุดการเรียนการสอนตามแนวทางของ สส.</p>	-

สำนักงานสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

